

Tây Ninh, ngày 07 tháng 10 năm 2024

THÔNG CÁO BÁO CHÍ CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ NĂM 2024

I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC THADS NĂM 2024

Trong năm 2024, Cục Thi hành án dân sự (THADS) đã chỉ đạo cơ quan THADS hai cấp tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2024. Sau đây là một số kết quả cụ thể:

1. Công tác chỉ đạo, điều hành

Lãnh đạo Cục THADS triển khai và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của ngành, của địa phương quyết liệt ngay từ đầu năm; kịp thời chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai nhiệm vụ, giao chỉ tiêu THADS năm 2024; ban hành Kế hoạch công tác THADS năm 2024 của Cục, phê duyệt kế hoạch/chương trình công tác năm của các Chi cục và phòng chuyên môn trực thuộc theo quy trình. Tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành, chấn chỉnh các Chi cục THADS về chấp hành kỷ luật, kỷ cương trong thi hành công vụ, tăng cường thực hiện các biện pháp phòng ngừa, xử lý nghiêm sai phạm, tiêu cực, tham nhũng trong THADS.

2. Kết quả THADS, theo dõi thi hành án hành chính:

- Về việc, tổng số việc phải thi hành: 28.967 việc, trong đó: số việc có điều kiện thi hành: 18.641 việc; số việc chưa có điều kiện thi hành: 8.606 việc. Đã giải quyết xong: 14.948 việc, đạt tỷ lệ 80,19%; so với cùng kỳ tăng 1.900 việc, tương ứng 2,3%. Còn thiếu 3,06% so với chỉ tiêu của Tổng cục giao (là 83,25%).

- Về tiền, tổng số phải thi hành: 5.786.163.463.000 đồng, trong đó: Số tiền có điều kiện thi hành: 2.557.519.410.000 đồng; Số tiền chưa có điều kiện thi hành: 2.441.408.998.000 đồng. Đã giải quyết xong: 1.502.351.111.000 đồng, đạt tỷ lệ 58,74%, so với cùng kỳ tăng 546.106.349.000 đồng, tương ứng 6,69% về tỷ lệ. Vượt 11,99% so với chỉ tiêu của Tổng cục giao (là 46,75%).

- Kết quả theo dõi thi hành án hành chính: Các cơ quan THADS thực hiện theo dõi đối với 03 quyết định buộc THAHC của Tòa án. Kết quả: 01 vụ đã thi hành xong; 02 vụ việc chưa thi hành xong, Cục THADS đã có văn bản đôn đốc, kiến nghị chỉ đạo thi hành dứt điểm theo quy định.

3. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Các cơ quan THADS trong tỉnh tiếp 125 lượt công dân (Cục 42 lượt, Chi cục 83 lượt), Lãnh đạo Cục và Chi cục tiếp 38 lượt.

Thụ lý giải quyết 38 đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền. Đã giải quyết 38/38 đơn, đạt tỷ lệ 100%.

4. Công tác kiểm tra

Thực hiện Công văn số 693-CV/BCSD ngày 11/01/2024 của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp về việc lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác THADS, Công



văn số 260/TCTHADS-GQKNTC ngày 19/01/2024 của Tổng cục THADS về triển khai Công văn số 693-CV/BCSD, Cục Thi hành án dân sự đã kịp thời quán triệt triển khai, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc xây dựng Kế hoạch và tổ chức thực hiện tự kiểm tra toàn diện các mặt công tác từ năm 2016 đến ngày 30/9/2023 theo đúng chỉ đạo tại Công văn số 693-CV/BCSD; báo cáo kết quả tự kiểm tra về Cục THADS để tổng hợp, báo cáo Tổng cục THADS. Lãnh đạo Cục THADS đã trực tiếp đi cơ sở 02 đợt để trực tiếp kiểm tra, đôn đốc kết quả triển khai, thực hiện tự kiểm tra của các Chi cục.

Cục THADS tỉnh Tây Ninh đã ban hành Kế hoạch số 272/KH-CTHADS ngày 05/02/2024 về việc kiểm tra công tác THADS năm 2024; Kế hoạch kiểm tra toàn diện, chuyên đề đối với 09 Chi cục THADS huyện, thị xã, thành phố về giải quyết các vụ việc thi hành án trên 01 năm, phân loại án chưa có điều kiện, xử lý tang vật và tiền tồn, việc triển khai thực hiện các phần mềm theo quy định. Sau kiểm tra, Cục THADS ban hành các kết luận; chỉ đạo các đơn vị kịp thời tổ chức kiểm điểm, chấn chỉnh, đề ra giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Tiếp tục chỉ đạo các Chi cục thực hiện kiểm tra hồ sơ thi hành án xong đưa vào lưu trữ đúng quy định, báo cáo kết quả lưu trữ hồ sơ định kỳ hàng tháng.

5. Công tác phối hợp trong thi hành án dân sự

Cục Thi hành án dân sự tích cực, chủ động trong công tác tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo công tác THADS, THAHC trên địa bàn: tổ chức báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TU ngày 25/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác THADS, THAHC ở địa phương; đồng thời, Cục THADS đã tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh có báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TU ngày 25/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đảm bảo. Đến nay Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Công văn số 1218-CV/TU ngày 18/9/2024 về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính ở địa phương; UBND tỉnh ban hành Công văn số 3001/UBND-NC ngày 27/9/2024 triển khai thực hiện.

Công tác phối hợp giữa cơ quan THADS với các cơ quan, ban, ngành hữu quan trong công tác thi hành án dân sự được chú trọng, tăng cường; thực hiện có hiệu quả các quy chế phối hợp liên ngành đã ký kết. Để tiếp tục nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành án cho tổ chức tín dụng, Cục THADS chỉ đạo các đơn vị trực thuộc báo cáo kết quả thực hiện Quy chế phối hợp với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Tây Ninh; báo cáo những khó khăn, vướng mắc trong thi hành án liên quan tổ chức tín dụng để phục vụ Hội nghị đối thoại giữa cơ quan THADS với tổ chức tín dụng, trên cơ sở đó sửa đổi, bổ sung Quy chế cho phù hợp tình hình thực tiễn. Cục THADS có văn bản trao đổi với Sở Tài nguyên và Môi trường để thống nhất giải quyết một số vướng mắc trong thực hiện Quy chế phối hợp; văn bản trao đổi với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh về xử lý đối với trường hợp không xác định được thông tin xe ô tô, xe mô tô của người phải thi hành án. Trong năm 2024 công tác phối hợp liên ngành trong THADS được tăng cường, Cục THADS tích cực, chủ động, quyết liệt hơn trong công tác phối hợp, đến nay đã tháo gỡ được nhiều vướng mắc tồn đọng trong công tác bàn giao tài sản sung công quỹ Nhà nước (vàng, gỗ, xe mô-tô...) và thống nhất được hướng giải quyết một số vụ việc phức tạp, kéo dài (vụ bà Thái Thị Hon). Công tác tổ chức cưỡng chế thi hành án được quan tâm chỉ đạo quyết liệt, một số vụ việc tồn đọng nhiều năm đã được cưỡng chế

thi hành án xong, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật và quyền, lợi ích hợp pháp của đương sự (tại Cục THADS: vụ ông Lê Văn Rô, vụ ông Đặng Ngọc Phi, vụ ông Đặng Văn Quảng...).

Các cơ quan THADS thực hiện tốt vai trò Thường trực Ban chỉ đạo THADS cùng cấp; tích cực tham mưu cho hoạt động của Ban Chỉ đạo THADS; tranh thủ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, UBND, Trưởng Ban chỉ đạo THADS trong công tác phối hợp thi hành án để tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan THADS tác nghiệp hiệu quả; chuẩn bị tốt nội dung các lần họp Ban Chỉ đạo THADS định kỳ. Trong năm, có 21 cuộc họp BCD.THADS hai cấp (cấp tỉnh 03 cuộc, cấp huyện 18 cuộc).

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC CHỦ YẾU NĂM 2025

- Thực hiện đảm bảo các chế độ chính sách đối với công chức và người lao động; tiếp tục cập nhật hồ sơ công chức trên hệ thống quản lý cán bộ thuộc cơ quan THADS; thực hiện công tác kiện toàn lãnh đạo các phòng và Chi cục.

- Các đơn vị đề ra các biện pháp, giải pháp đột phá, quyết liệt đẩy nhanh tiến độ thi hành án, xử lý các vụ việc thi hành án trên 01 năm có điều kiện thi hành án nhưng chưa thi hành xong, vụ việc có liên quan đến tổ chức tín dụng; có giải pháp giao tài sản cho người mua trúng đấu giá, phần đấu thực hiện đạt chỉ tiêu được giao. Rà soát, xác minh phân loại án đảm bảo chính xác. Cập nhật đầy đủ, kịp thời các phần mềm nghiệp vụ. Hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đúng quy định.

- Tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, Ban chỉ đạo THADS, sự phối hợp của các ngành hữu quan để thực hiện tốt công tác thi hành án. Kịp thời tham mưu kiện toàn, họp Ban chỉ đạo THADS định kỳ, đột xuất.

- Nâng cao chất lượng công tác tự kiểm tra, đồng thời phúc tra việc thực hiện các kết luận kiểm tra, kiến nghị, kháng nghị. Kiểm tra việc chấp hành quy chế, nội quy làm việc và các quy định của ngành. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc kịp thời kiểm tra các hồ sơ thi hành án xong, đưa vào lưu trữ.

- Thụ lý và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo đúng quy định. Báo cáo kịp thời kết quả giải quyết đơn theo yêu cầu của cấp trên.

- Thực hiện công khai, minh bạch trong công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công; thực hiện đúng Quy chế chi tiêu nội bộ. Thực hiện kịp thời, đúng quy định những nội dung được giao trong dự toán ngân sách, hạch toán thu, chi các nguồn thu thi hành án. Tiếp tục thực hiện các thủ tục của dự án đầu tư trụ sở các cơ quan THADS trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021-2025.

- Phát huy và nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, Lãnh đạo Cục và các Chi cục tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo điều hành sâu sát, quyết liệt hơn; thường xuyên chỉ đạo và kiểm tra các đơn vị trong ngành tổ chức thi hành án đạt hiệu quả cao, tránh sai sót. Phát huy hiệu quả công tác quản lý chỉ đạo, điều hành, phân công giao việc cụ thể.

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc phân công Lãnh đạo Cục theo dõi, phụ trách địa bàn, Chi cục; tăng cường đi cơ sở làm việc trực tiếp với Lãnh đạo và Chấp hành viên Chi cục. Lãnh đạo Chi cục phải nắm chắc tình hình từng địa bàn để có giải pháp tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc của Chấp hành viên.

Trên đây là kết quả công tác THADS, theo dõi thi hành án hành chính năm 2024, phương hướng, nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2025 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tây Ninh. /bhr

**NGƯỜI PHÁT NGÔN CỦA
CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH TÂY NINH
CỤC TRƯỞNG**



Vo Xuân Biên

Võ Xuân Biên

